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บรษิทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2567 (คร ัง้ที ่46) 

วนัจนัทรท์ ี ่29 เมษำยน 2567 เวลำ 14.00 น. 

 

 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2567 (ครัง้ที่ 46) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 โดยมนีางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ระชมุ  

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรับและขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ประธานฯ แนะน าตัวเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทีเ่ขา้ร่วมและไมเ่ขา้ร่วมประชมุ ดังนี้ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายปราโมทย ์ หาญสกุล เลขานุการบรษัิท  ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุในวันนี้ ใหผู้ถ้อืหุน้

และผูร้ับมอบฉันทะทกุทา่นรบัทราบ 

เลขานุการบรษัิทฯ  ชีแ้จงวา่ ในการประชมุนี้ บรษัิทไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ รวมถงึ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่วัตถุประสงคใ์นการจัดประชมุและปฏบัิตติามมตทิี่ประชมุ ดังรายละเอียดในประกาศ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 ในหนังสอืเชญิประชมุหนา้ 28 ทีไ่ดส้ง่ใหท้า่นผูถ้อืหุน้แลว้ 

 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 500,000,000 บาท แบง่เป็น 100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท ทุนช าระแลว้ 499,510,615 บาท 

แบง่เป็น 99,902,123 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท วันนี้มผูีถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 14 ราย นับจ านวนหุน้ได ้7,470,423 

หุน้ และ ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุแทน 24 ราย นับจ านวนหุน้ได ้75,874,840 หุน้ รวมทัง้สิน้ 38 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

83,345,263 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.43 เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของ

บรษัิทฯ     

 การออกเสยีงลงคะแนนในวันนี้ว่า การออกเสยีงลงคะแนนผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถอือยู่ โดยถอืหุน้หนึ่งมี

หนึ่งเสยีง  ผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย หรอืไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงอย่างใดอย่าง

หนึ่งเท่านั้น (เวน้แต่กรณีผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให  ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและ

ดแูลหุน้ ซึง่จะตอ้งลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉันทะ) การนับคะแนนเสยีงในวาระปกตใิหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้เป็นมต ิถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด (โดยไมนั่บรวมสว่นของผูถ้อืหุน้ที่

มสีว่นไดเ้สยีในวาระนัน้ ๆ) วาระทีเ่ป็นการเสนอเพือ่ทราบ ทา่นผูถ้อืหุน้ไมต่อ้งลงมต ิ

มตขิองที่ประชุม ส าหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนน   

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน วาระที ่6 ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า         

2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  สว่นวาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้ง

ลงมต ิ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสรณีย ์   ดพีันธุพ์งษ์ ประธานกรรมการ  

2. นายถนอมศักดิ ์    โชตกิประกาย กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายไชยยง    ดพีันธุพ์งษ์ กรรมการ / ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร  

4. นายสหสหี ์     ชติานนท ์ กรรมการ / ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 

5. นายจริวฒุ ิ  จัยวัฒน์ กรรมการ  

6. นายปิตพิงศ ์     พศิาลบตุร กรรมการ / กรรมการอสิระ 

7. นายทองคณู     แสงธรรมรัตน์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

8. นายธนาวัฒน์ สอนใจ กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ 

9. พล.รอ.ถมรัตน์ หทโยดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ (เขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ากตา่งประเทศ) 

10. Mr.Yoshinao   Toyoda กรรมการ (เขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ากประเทศญีปุ่่ น) 

กรรมการทีล่าประชมุ 

1. รท.กมลนัย ชนัเฉนียน กรรมการ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิท / สักขพียานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีง ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. คณุวธ ู ขยันการนาว ี บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด  

2. คณุวรศิรา สถาวร บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด  



| 2 
 

 การขอมตจิากทีป่ระชมุในทุก ๆ วาระ เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสยีงลงคะแนน กรณีทีไ่ม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดคัดคา้น 

หรอืแสดงความเห็นเป็นอย่างอืน่ นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรอืคณะกรรมการเสนอ ขอถือว่าท่านผูถ้ือหุน้เห็นชอบ หรอือนุมัตติามที่

น าเสนอ 

วาระใดทีท่่านผูถ้อืหุน้ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ขอใหก้รอกรายละเอยีดและลงลายมอืชือ่ในบัตรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษัิทจัด

ให ้และขอใหย้กมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปรับบัตร 

บรษัิทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสยีง ทีท่่านผูถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” เพือ่เป็นหลักฐาน และน ามา

หักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ทัง้นี้ จะมกีารประกาศคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ

ในแตล่ะวาระ 

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมตเิห็นดว้ยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนอกี 

ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูดู้แลรับฝากหุน้ และผูถ้อืหุน้ไดร้ะบุ

การออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนเสยีงในที่ประชุมอีก เนื่องจากบรษัิทไดบั้นทกึ คะแนนเสยีง

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะแลว้ 

ส าหรับบัตรลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ไมไ่ดใ้ช ้กรุณาวางไวท้ีโ่ต๊ะหลังจากปิดการประชมุ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากับดูแลกจิการที่ดี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบัต ิเพื่อเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตัง้แต่

วันที ่12 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2566 แตเ่มือ่ครบระยะเวลาทีก่ าหนด ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้เสนอวาระ และ/หรอื เสนอรายชือ่บคุคลใดเพือ่

รับการคัดเลอืกแตอ่ยา่งใด 

บรษัิทจะด าเนนิการประชมุเรยีงตามระเบยีบวาระการประชมุทีป่รากฎในหนังสอืเชญิประชมุ ทีไ่ดจ้ัดสง่ใหแ้กท่่านผูถ้อืหุน้แลว้ ใน

กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีขอ้ซักถาม หรอื แสดงความคดิเห็น ในแต่ละวาระ ขอใหย้กมือขึน้ และเมื่อประธานฯอนุญาตแลว้ขอความกรุณา

แนะน าตนเองกอ่น  

เลขานุการบรษัิทฯ  แจง้แกไ้ขขอ้มูลที่พมิพ์ผดิพลาดใน หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 (ครัง้ที่ 46) ในสว่น

รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 (ครัง้ที ่45) ทีแ่นบมากับในหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 (ครัง้ที ่46) 

ครัง้นี้ หนา้ 6-16 ไดม้ีการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจรงิเสร็จเรียบรอ้บแลว้ รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชญิประชุมหนา้ 16 

(ตอนทา้ย) สว่นรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทีไ่ดจ้ัดท าเป็นรูปเลม่และแจกตอนลงทะเบยีน ไดม้กีารแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึเชญิทา่นประธานเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุตอ่ไป 

ประธานฯ ขอกลา่วเปิดประชมุและเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังนี้  

 
วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2566 (คร ัง้ที ่45) ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัศกุรท์ ี ่28 เมษำยน 2566 
 

 ประธานฯ เสนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 (ครัง้ที ่45) ทีจ่ัดขึน้เมือ่วันศกุรท์ี ่28 เมษายน 2566 ซึง่บรษัิทฯ 

ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมฯ แลว้เสร็จ และไดส้่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด พรอ้มเผยแพร่บนเว๊บไซด์ของบรษัิทฯ ดว้ย ตามที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชญิประชุมแลว้ (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1         

ในหนังสือเชิญประชุมหนา้ 6-16) ซึ่งไดม้ีการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง ตามที่ เลขานุการบริษัทไดช้ี้แจงขา้งตน้                 

โดยคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทกึและแกไ้ขรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งแลว้ จงึขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรอง มตใินวาระนี้

จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หรอืขอแกไ้ขรายงานการประชมุฯ แตไ่มม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืขอแกไ้ขประการใด  

ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 83,345,263 เสยีง    

คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง โดยไมม่บัีตรเสยีและผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 
วำระที ่2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปี และผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2566 
 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธนาวัฒน์  สอนใจ กรรมการผูจ้ัดการ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการ

ผูจ้ัดการ ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่เพิม่เขา้มารับต าแหน่งได ้6 เดอืน ขอรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2566 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบวา่  
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จากสไลดเ์ปรยีบเทยีบ 2 ปีทีผ่่านมา ในปี 2566 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายประมาณ 2,510 ลา้น ลดลงจาก 3,754 ลา้นบาท

ของปีก่อนหนา้ รายไดอ้ืน่ ประมาณ 14 ลา้นบาท รวมไดบ้รษัิทฯ ทัง้หมด 2,524 ลา้น เทียบกับปีก่อนหนา้ 3,762 ลา้น ลดลงกว่า 1,200 

ลา้นบาท คดิเป็นประมาณ 33% สาเหตจุากยอดขายตลาดในอเมรกิาทีล่ดลง เนื่องจากตลาดมกีารแขง่ขันสงูตอ้งมกีารประมลู และบรษัิทฯ 

ไม่สามารถชนะการประมูลไดท้ าใหส้ว่นนี้ลดลง ตน้ทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายลดลง ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 2,580 ลา้นบาท  

ขาดทุนจากการด าเนนิการ 56 ลา้นบาท เทยีบกับปีก่อนหนา้ขาดทุน 22 ลา้นบาท ขาดทนุเพิม่ขึน้ 34 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้

เป็น 53 ลา้นบาท เทยีบกับปีก่อนหนา้ 38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาท รวมแลว้ผลประกอบการขาดทุน 109 ลา้นบาท มีผลประโยชน์

จากดา้นภาษีเพิม่ขึน้มา 1.03 ลา้นบาท รวมแลว้ผลประกอบการขาดทุน 108 ลา้นบาท เทยีบกับปีก่อนหนา้ 58 ลา้นบาท ขาดทุนจากการ

ด าเนนิการและตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ ผลการด าเนนิการขาดทนุอยูท่ี ่1.09 บาท/หุน้ ยอ้นไปดูผลการด าเนนิการ

ปี 2542 ยอ้นไป 24 ปี จะเห็นว่าบรษัิทฯ มผีลการด าเนนิการในอดตีค่อนขา้งดมีา 10 ปี หลัง ตัง้แต่ 2554 ทีผ่่านมา เริม่มผีลด าเนนิการตดิ

ลบ สาเหตุหลักมาจากเรือ่งภาษีน าเขา้ทีไ่ทยไปท า FTA กับจนี ท าใหส้นิคา้ทีค่ลา้ยกับของบรษัิทฯ น าเขา้ไม่ตอ้งเสยีภาษี อย่างไรก็ตาม

บรษัิทฯ ไดม้ีความพยายามปรับปรุงใหธุ้รกจิอยู่ไดใ้หม้ผีลประกอบการที่ดขี ึน้มาในระดับนึง และยังมีประเด็นในชว่งโควดิประมาณ 3-4 ปี 

แตต่อนนี้ก็ยังไมค่อ่ยสูจ้ะดนัีก ในปีนี้เรามมีาตรการหลายอยา่งทีจ่ะด าเนนิการเพือ่ใหบ้รษัิทฯ ดขีึน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น ม ีดร.เกศสริ ีป้ันธุระ อาสาสมัครพทิักษ์สทิธผูิถ้อืหุน้ผูรั้บมอบ

ฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ผูถ้อืหุน้ กล่าวขอบคุณทีบ่รษัิทจัดใหม้ีการประชมุแบบ On-site ใหไ้ดม้าเจอหนา้กัน บรรยากาศก็

เป็นกันเอง ขออนุญาตเชญิชวนใหปี้หนา้จัดแบบ Hybrid เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ที่อยู่ไกลไดม้ีโอกาสเขา้มาเห็นกิจกรรมของบริษัทฯดว้ย 

เหมือนกับที่ใหท้างผูบ้รหิารออนไลน์เขา้มาก็จะเป็นการเตมิเต็มขอ้มูลและเป็นการประชาสัมพันธบ์รษัิทฯดว้ย ในสว่นของวาระที่ 2 ท่าน

ผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงเรือ่งทีบ่รษัิทฯ เกดิปัญหา ถา้พจิารณาจะเห็นวา่ตัวเลขแดงมาอยู่พอสมควร ขอถามวา่ปีหนา้ทางผูบ้รหิารมแีผนอะไรอยูใ่น

ใจ บรษัิทฯ ยังมโีอกาสทางการตลาดยังสูอ้ยูห่รอืไม ่เพือ่ผูถ้อืหุน้จะไดม้ั่นใจในการถอืหุน้  

 นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการผูจ้ัดการชีแ้จงว่า ขอใหค้วามมั่นใจวา่ บรษัิทฯ ยังสูต้่อโดยในปีนี้บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะพัฒนากจิการของ

เราหลายรายการเรือ่งหลัก ๆ คอื เรือ่งการลดตน้ทุนในการด าเนนิการและทกุขัน้ตอน ผมมปีระสบการณ์ดา้นธรุกจินี้มาประมาณ 32 ปี และมี

ประสบการณ์โดยตรงเรือ่งการลดตน้ทุน ตอ้งขอขอบคุณผูบ้รหิารที่ใหโ้อกาสมารับหนา้ที่นี้ จงึมีความมั่นใจในระดับหนึง่ว่าจะสามารถลด

ตน้ทนุของบรษัิทฯ เพือ่ใหด้ าเนนิธรุกจิได ้เรือ่งหลัก ๆ คอื คา่ใชจ้่ายในการผลติ อัตราสว่นของดทีีเ่รยีกวา่ yield หรอื recovery ปีทีแ่ลว้ได ้

73% ปีนี้ตัง้เป้าวา่จะเพิม่ขึน้ 4 - 5% ปัจจุบันท าไดต้ามทีต่ัง้เป้าแลว้ เรือ่งทีส่อง คอื เรือ่งตน้ทนุพลังงาน เชน่ ไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาต ิตัง้เป้า

วา่จะลดลง 10-15% ซึง่คาดว่าจะท าได ้เรือ่งต่อมา คอื เรือ่งท าอย่างไรใหบ้รษัิทฯ ขายสนิคา้ที่มสีัดสว่น Contribution Margin สงู ๆ ได ้

มากขึน้ ซึง่บรษัิทฯ มกี าลังการผลติคอ่นขา้งจ ากัด สิง่ทีต่อ้งท า คอื จะตอ้งเพิม่ Productivity ของเครือ่งจักร โดยลด down time และเพิม่ 

Speed ของเครือ่งจักร ใหผ้ลติสนิคา้ทีม่ ีContribution Margin สงู ไดม้ากขึน้และมตีลาดรองรับ จะท าใหบ้รษัิทฯ มรีายไดม้ากขึน้ อกีเรือ่ง 

(หนว่ย: ลำ้นบำท) 

ผลกำรด ำเนงิำน 2566 2565 

รำยได ้
  

รายไดจ้ากการขาย     2,509.76  3,754.76  

รายไดอ้ืน่ 
  

   ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น            7.14         -  

   อืน่ๆ            7.44      8.08  

รวมรำยได ้     2,524.,35  3,762.83  

คำ่ใชจ้ำ่ย 
  

ตน้ทนุขาย     2,474.,58  3,658.19  

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย          39.82     41.13  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร          55.18     55.02  

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น                 -  6.08  

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพันธ ์          11.14    24.79  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย     2,580.72  3,785.21  

ขาดทนุจากการด าเนนิงาน       (56.37) (22.38) 

ตน้ทนุทางการเงนิ       (53.17) (38.33) 

ขาดทนุกอ่นภาษีเงนิได ้     (109.54) (60.71) 

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได ้            1.03      1.92  

ขำดทนุส ำหรบัปี     (108.51) (58.79) 

ขำดทนุส ำหรบัปี (บำท/หุน้) (1.09) (0.59) 
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คอื เรื่องตลาด โดยตลาดในประเทศถูกสนิคา้ที่มาจากประเทศจีนถล่มมากกว่า 10 ปีแลว้ จงึตอ้งไปหาตลาดทางประเทศตะวันตกหรือ

อนิเดยีทีม่กีารกดีกันการน าเขา้สนิคา้จากประเทศจนี ปีนี้ก็ไดม้าเยอะพอสมควร ซึง่มั่นใจวา่ปีนี้บรษัิทฯ น่าจะท าไดด้พีอสมควร  

ดร.เกศสริ ีป้ันธรุะ ผูร้ับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเพิม่เตมิว่า บรษัิทฯ มขีอ้กังวลอะไรเป็นพเิศษหรอืไม ่

นายธนาวัฒน์ฯ ชีแ้จงว่า น่าจะเป็นเรือ่งความเสีย่งในท าธรุกจิโดยเฉพาะเรือ่งสงครามการคา้ทีเ่กดิขึน้ในฝ่ังตะวันตก ตะวันออกกลาง สนิคา้

ทีส่ง่ออกมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เมือ่ผ่านทะเลแดง มคี่าขนสง่ทีส่งูขึน้ บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิเรือ่งตน้ทุนสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ บรษัิทฯ ขายสนิคา้เป็น 

FOB จึงค่อนขา้งปลอดภัยเรื่องตน้ทุนค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ กังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulatory risk) เช่น ใน

สหภาพยุโรป มีมาตรการรปรับคาร์บอนก่อนขา้มพรมแดนสหภาพยุโรป [Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)] ที่จะตอ้งมี

การประเมิน carbon emission ของสนิคา้ที่จะส่งไปยุโรป ซึง่เป็นเรื่องใหม่ที่เกดิขึ้น รวมถึง India ตอ้งมี BIS (มาตรฐานของสินคา้) 

เชน่กัน แตอ่ยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ก็ไมไ่ดม้ปัีญหากับการจัดท าแตอ่ยา่งใด  

 รายละเอยีดอืน่ ๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี แบบ 56-1 One report 2566 ซึง่ไดจ้ัดท าในรูปแบบ QR Code และไดจ้ัดสง่ใหผู้ ้

ถอืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)  กับ ท าเป็นรูปเลม่ทีแ่จกตอนลงทะเบยีน ขอใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นอืน่ใดเพิม่เตมิอกี จงึถอืวา่ทีป่ระชมุรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี 2566 ตามทีเ่สนอ โดยไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิ ประจ ำปี 2566 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2566 
 

 ประธานฯ น าเสนอจากสไลดต์อ่ทีป่ระชมุ โดยสรุปเป็นดังนี้  

 
ประธานฯ เชญินายถนอมศักดิ ์โชตกิประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ นายถนอมศักดิ ์

ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงว่า กรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงนิเพียงพอในการเปิดเผย

ขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงนิดังกล่าวมีความถูกตอ้งในสาระส าคัญเชื่อถือไดต้าม

หลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป โดยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ซึง่สว่นใหญ่เป็นรายการทีป่กตหิรอืสนับสนุนธรุกจิปกต ิซึง่มี

เงื่อนไขการคา้ทั่วไป ไดผ่้านการตรวจสอบแลว้ว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีความเห็น

สอดคลอ้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร

ขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2566 ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตและไดผ่้านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแลว้ 

นายถนอมศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรยีนเชญิทา่นประธานทีป่ระชมุด าเนนิการตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้วา่ประชมุวา่ งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุและก าไรเบ็ดเสร็จนี้ไดร้ับการตรวจสอบจากคุณวธู ขยันการ

นาว ีผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บรษัิทส านักงาน อีวาย จ ากัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

และงบการเงนิฯ ในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้แลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) และ ในรูปเล่ม

รายงานประจ าปี 2566 ทีแ่จกตอนลงทะเบยีน  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น มีนายสารับยตีซงิห ์กุราตี ผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นว่า 

อยากใหผู้บ้รหิารแสดงความสามารถทีเ่ป็นรูปธรรม ท าใหบ้รษัิทฯ มกี าไรและจ่ายเงนิปันผลได ้หากท าไดจ้ะท าใหบ้รษัิทฯ เป็นทีส่นใจของ

นักลงทนุในตลาดหุน้ คนจะมาประชมุกันเยอะ อยากใหม้ ีInvestor Relation ใหม้าสนใจบรษัิทฯ โดยนายสารับยตีซงิหท์ างานคลา้ยอาสา

พทิักษ์สทิธิผู์ล้งทุน เป็นกลุ่มอสิระ ชมรม ที่สือ่สารกันทางออนไลน์ จงึลองมาเขา้ร่วมประชุม และจะน ารายละเอียดจากการประชุมไป

แลกเปลีย่นขอ้มลูกับผูล้งทนุอืน่ๆ แตต่ัวเลขของบรษัิท cash flow ยังดอียู ่แตยั่งไมอ่อกมาเป็นรูปธรรม  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุ โดยสรุป ของบรษิทัฯ มดีงันี ้ 2566 2565 

สนิทรัพยร์วม 2,099.06 2,336.32 

หนี้สนิรวม 1,327.52 1,457.86 

รายไดร้วม 2,524.35 3,762.83 

คา่ใชจ้่ายรวม 2,580.72 3,785.21 

ขาดทนุจากกจิกรรมด าเนนิงาน (56.37) (22.38) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (53.17) (38.33) 

ขาดทนุกอ่นภาษีเงนิได ้ (109.54) (60.71) 

ขาดทนุส าหรับปี (108.51) (58.79) 

ขาดทนุสทุธติอ่หุน้ (บาท/หุน้) (1.09) (0.59) 
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นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการผูจ้ัดการ ขอบคุณส าหรับความเห็นของผูถ้ือหุน้และจะรับไวพ้ิจารณา และจะพยายามอย่างสุด

ความสามารถทีจ่ะท าใหเ้ป็นรูปธรรมใหบ้รษัิทฯ มกี าไรและเงนิปันผลออกมาใหไ้ด ้

ดร.เกศสริ ีป้ันธุระ อาสาสมัครพทิักษ์สทิธผูิถ้ือหุน้ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ผูถ้ือหุน้ แสดงความคดิเห็น

เพิม่เตมิเรื่องการเพิม่รายไดแ้ละการลดค่าใชจ้่าย อยากใหปี้หนา้ท าใหเ้ห็นเป็นเปอรเ์ซ็นตว์่าลดลงหรอืเพิม่ขึน้เท่าไหร่ เพื่อใหเ้ห็นภาพ

ชดัเจนยิง่ขึน้ หลัก ๆ คอื รายไดร้วมลดลง หนี้สนิลดลง ในขณะเดยีวกัน ค่าใชจ้่ายคมุไดด้ ีแตต่รงไหนทีเ่ป็นประเด็นทีท่ าใหตั้วเลขบรรทัด

สดุทา้ยขาดทนุเพิม่ขึน้อกี 50 ลา้นบาท  

นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงว่าการขาดทุนมาจาก 2 สว่นหลัก ๆ คอื กจิกรรมการด าเนนิงานจาก -22 ลา้น เป็น -56 

ลา้น เพิม่ขึน้ -34 ลา้นบาท ขาดทุนจากตน้ทุนทางการเงนิจาก 38 ลา้น เป็น 53 ลา้น เพิม่ขึน้ 15 ลา้นบาท ตน้ทุนจากการด าเนนิงาน คอื

ประสทิธภิาพการผลติ ค่าใชจ้่ายในการผลติ บรษัิทฯ เรามแีผนในการปรับปรุง สัดสว่นของดใีหเ้พิม่มากขึน้ ลดของเสยีลง และ เรือ่งทีส่อง 

คอื การเพิม่รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีม่สีัดสว่นก าไรสงู เรยีกวา่ contribution margin โดยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหเ้พิม่มากขึน้ เรือ่ง

ทีส่าม คือ เรือ่งพลังงาน เชน่ บรษัิทฯ มีค่าใชจ้่ายจากการใชไ้ฟฟ้าอยู่เดอืนละประมาณ 10 ลา้นบาท มกีารตดิตัง้ Solar rooftop 3 เมกะ

วัตต ์เปิดใชง้านแลว้ 1 เมกะวัตตเ์มือ่เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา และอกี 2 เมกะวัตต ์จะเริม่ใชใ้นเดอืนนี้ถงึตน้เดอืนหนา้ นี่คอืกจิกรรมการลด

ตน้ทุนจากค่าไฟฟ้า สว่นเรือ่งค่าก๊าซ โดยปรับปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน ลดเวลาการรอคอย การหยุด รอยต่อ ของเครือ่งจักร ให ้

สามารถผลติไดต้อ่เนื่อง รวมทัง้การหาผูเ้ชีย่วชาญมาดแูละปรับปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ซึง่ใน 4-5 เดอืนที่

ผ่านมาบรษัิทฯ ท าดา้นนี้ไดค้อ่นขา้งเยอะเกนิความคาดหมาย เริม่เห็นผลทีเ่ป็นรูปธรรม 

ดร.เกศสริ ีป้ันธุระ ผูร้ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิวา่ ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้มา

จากสว่นไหน นายธนาวัฒน์ฯ ชีแ้จงว่ามาจากดอกเบีย้กูย้มืจากสถาบันการเงนิ (Trust Receipt) เพือ่ซือ้วัตถุดบิ นางสาววาสนา สขุสายันต ์

ผูอ้ านวยการสายบัญช ีชี้แจงเพิ่มเตมิว่า นอกจาก Trust Receipt ก็ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อดอกเบี้ยดว้ย นายสหสหี์ ชติานนท ์

กรรมการ/อดีตกรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า อัตาดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลัก ๆ มาจากอัตราดอกเบี้ย US ที่เพิม่ขึน้ เดมิเคยกูอ้ยู่

ประมาณ 1% จ่ายดอกเบีย้ 10 กว่าลา้น/ปี ขณะนี้เพิม่ขึน้มาถงึ 7% จ่ายดอกเบีย้กว่า 50 ลา้น/ปี เมือ่บรษัิทฯ ขาดทนุไม่ม ีcash ทีจ่ะ run

จงึตอ้งกู ้Trust Receipt เป็น cash cycle ของการท า business ซึง่กรรมการผูจ้ัดการท่านใหม่ ก าลังหาชองทางทีจ่ะท าใหอ้ัตราดอกเบี้ย

ลดลง นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้แจงเพิ่มเตมิว่า มีเรื่องหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ 1) ลด Inventory 2) ขยาย term ของเจา้หนี้

การคา้ 3) การเก็บเงนิลกูคา้ใหเ้ร็วขึน้ 

 ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืหรอืแสดงความคดิเห็นอืน่ใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

 มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิ สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีง เห็น

ดว้ย 83,345,263 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่บัีตรเสยีและผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 
วำระที ่4 พจิำรณำงดจำ่ยเงนิปนัผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนของปี 2566 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ณ สิน้ปี 2566 บรษัิทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจ านวน 108.51 ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 

309.17 ลา้นบาท คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ บรษัิทฯ มผีลขาดทุนประจ างวดปีบัญช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2566 บรษัิทฯ 

ควรงดจ่ายเงนิปันผล จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหง้ดจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม คัดคา้น หรอืแสดงความคดิเห็น มนีายสารับยตีซงิหฯ์ ผูถ้อืหุน้ ขอแสดงความคดิเห็น

ว่า สิง่ที่จะแสดงความจรงิใจของผูถ้อืหุน้ใหญ่ต่อผูถ้ือหุน้รายย่อย น่ันคือ เงนิปันผล บรษัิทฯ ไม่ไดจ้่ายมาเป็นเวลานาน โดยคดิว่าฐานะ

การเงินของบริษัทฯอยู่ในฐานะดี เพราะผูถ้ือหุน้ใหญ่เกาะหุน้แน่น บรษัิท โลหการไทย จ ากัด ถืออยู่ 48.5% และ MA ALUMINUM 

CORPORATION ถอือยู่ 13% นางสรณียฯ์ ถอือยู ่4.3% ม ีFREE FLOAT อยูท่ี ่24% ทีก่ระจายอยูใ่นมอืนักลงทุน สว่นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 76% 

เกาะหุน้แน่น เพราะมั่นใจวา่ฐานะบรษัิทฯ ยังดอียู่ เป็นความคดิเห็นในกลุ่มที่สนทนากัน บรษัิทฯ ตอ้งมอีะไรดแีน่นอน ผูถ้อืหุน้ใหญ่จงึไม่

ปล่อยหุน้ออกเลย หุน้หมนุเวยีนจรงิ ๆ นอ้ยมาก จงึเหมอืนว่าบรษัิทฯ ไม่สนใจผูถ้อืหุน้รายย่อย เหมอืนบรษัิทฯ ไมท่ าตัวเลขใหม้กี าไรเป็น

เงนิปันผลออกมา และขอทราบขอ้มลูของ MA ALUMINUM CORPORATION 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ก็ตอ้งการมกี าไร ผูถ้อืหุน้ทุกท่านก็ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ มกี าไร จะไดจ้่ายปันผลได ้บรษัิทฯ พยายาม

ท าทุกวถิีทางที่จะท าใหผ้ลประกอบการเป็นบวกใหไ้ด ้จงึไดใ้หก้รรมการผูจ้ัดการท่านใหม่ซึง่เป็น professional เขา้มาบรหิารงานของ

บรษัิทฯ โดยคาดหวังว่าจะท าใหผ้ลประการของบรษัิทฯ ดขีึน้ การลงบัญชขีองบรษัิทฯ ท าอยา่งถกูตอ้งและโปร่งใส ไม่มกีารท าตัวเลขซึง่

เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ส่วน MA ALUMINUM CORPORATION เป็นผูร้ับโอนหุน้จาก Mitsubishi Aluminum ซึง่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืบรษัิทฯ ดา้นเทคนคิในการผลติและพัฒนาผลติภัณฑใ์หก้ับบรษัิทฯ นายถนอมศักดิฯ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ บทบาทของกรรมการอสิระ คอื ท าใหม้ั่นใจวา่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นจะไดร้ับผลประโยชน์เทา่เทยีมกันไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะ

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งดูแลความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ความ

แข็งแกร่งของการควบคุมภายในและการควบคุมความเสีย่ง ที่ผ่านมาประธานกรรมการตรวจสอบเขา้มารับต าแหน่งได ้3 ปี มคีวามเห็นว่า

ผูบ้รหิารและกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่มคีวามใสใ่จและตอ้งการใหบ้รษัิทฯ มปีระสทิธภิาพและมกี าไรซึง่กรรมการตรวจสอบก็ตอ้งการ

เชน่นัน้ดว้ย ในขณะเดยีวกันดว้ยประสบการณ์และบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งดูว่าการลงรายการเพือ่เป็นรายได ้ก าไร นัน้

ถูกตอ้งตามหลักการบัญชหีรอืไม่ นอกจากนี้บรษัิทฯ ไดม้กีารท าการตรีาคาทรัพยส์นิไปเมือ่ปีที่แลว้ แต่ในทางบัญชไีม่สามารถลงเป็นงบ

ก าไรขาดทนุได ้ไม่มกีารแตง่งบ อะไรทีส่ามารถลงเป็นรายได ้ในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบยอ่มตอ้ง Challenge กับทางผูส้อบบัญชี

อยูแ่ลว้เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้งโปร่งใส  

เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม คัดคา้น หรอืแสดงความคดิเห็นอืน่ใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 83,345,263 เสยีง คดิ

เป็นรอ้ยละ 100 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีง โดยไมม่บัีตรเสยีและผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 

วำระที ่5 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายถนอมศักดิ ์ โชตกิประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

นายถนอมศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับ

ของบรษัิท ก าหนดว่าการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา  ซึง่ในการประชุมสามัญ     

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและเสนอชือ่เลอืกตัง้ 4 ทา่น  ประกอบดว้ย 

กรรมกำรทีค่รบวำระ กรรมกำรทีเ่สนอชือ่เลอืกต ัง้ ประเภทกรรมกำร ถอืหุน้ 

1. นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์ 1. นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์ กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจ / ประธานกรรมการ 4,308,122 

2. นายสหสหี ์ ชติานนท ์ 2. นายสหสหี ์ ชติานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจ / ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 1,090,054 

3. นายธนาวัฒน์  สอนใจ 3. นายธนาวัฒน์  สอนใจ กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจ / กรรมการผูจ้ัดการ - 

4. พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม 4. พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 

 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลทีม่คีุณสมบัต ิเพือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดเ้ผยแพร่บน

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่เมือ่ครบระยะเวลาทีก่ าหนด ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอวาระ และ/หรอื เสนอ

รายชือ่บคุคลใดเพือ่รับการคัดเลอืกแตอ่ยา่งใด  

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครัง้นี้ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่ออกีวาระหนึ่ง ม ี3 ท่าน

ไดม้าเขา้ร่วมประชมุ อกี 1 ทา่นอยูต่า่งประเทศจงึเขา้ร่วมประชมุผ่าน VDO Con (ZOOM) จงึถอืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ ดังนัน้ เพือ่เป็น

การสง่เสรมิใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดใีหก้ารพจิารณาและลงมตใินวาระนี้เป็นไปโดยอสิระโปร่งใส ทัง้ 4 ท่าน จงึแสดง

ความจ านงขอออกจากทีป่ระชมุและของดออกเสยีงในวาระนี้ และขอใหท้ัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มาในทีป่ระชมุอกีครัง้หลังการประชมุในวาระนี้

แลว้เสร็จ  

 ประธานฯ ในวาระนี้ ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุว่า กรรมการทีค่รบวาระและผูท้ีไ่ดร้ับการสรรหาเขา้เป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้ 4 ทา่น มปีระวัตโิดยย่อ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชมุหนา้ 17-18 ทีไ่ดจ้ัดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอื

เชญิประชุมครัง้นี้แลว้) และ ไดแ้สดงบนจอ จงึจ าเป็นตอ้งเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการตรวบสอบแทนต าแหน่งที่ว่าง ทัง้นี้ คณะกรรมการ

บรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดห้ารอืกันและไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิองทัง้ 4 ทา่น เป็นรายบุคคลอย่างละเอยีด ถอืว่าทัง้ 4 ทา่น 

มคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมกับการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และไดผ่้านกระบวนการพจิารณาอยา่งรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบคุคลผูท้รงคณุวุฒ ิ

มปีระสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มีภาวะผูน้ าวสิัยทัศน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวัตทิ างานไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถในการ

แสดงความคดิเห็นอย่างอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง มพีื้นฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และไดพ้จิารณา

ผลการปฏบัิตงิานในต าแหน่งหนา้ทีก่รรมการแลว้  

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมมีตเิห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2567 (ครัง้ที ่46) เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระ  4 ทา่น กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่ โดยขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและ

ลงมตเิป็นรายบคุคลเรยีงล าดับกันไป 

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม คัดคาน หรอืแสดงความคดิเห็น ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม คัดคาน หรือ

แสดงความคดิเห็น จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและลงมต ิ
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  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (คะแนน

เสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นี้) 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิลอืก นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์  นายสหสหี ์ ชติานนท ์ นายธนาวัฒน์  สอนใจ และ พลเรอืเอกถมรัตน์  

หถโยดม กลับเขา้เป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ตามทีไ่ดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงโดยไมนั่บรวมสว่น

ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนและไมม่บัีตรเสยีในวาระนี้ ดังนี้ 

ที ่ รำยนำม คะแนนเสยีง 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

เสยีง รอ้ยละ เสยีง รอ้ยละ เสยีง รอ้ยละ 

1. นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์ 79,037,141 94.83 0 0.00 4,308,122 5.17 

2. นายสหสหี ์ ชติานนท ์ 82,255,209 98.69 0 0.00 1,090,054 1.31 

3. นายธนาวัฒน์  สอนใจ 83,245,263 100.00 0 0.00 0 0.00 

4. พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม 83,345,263 100.00 0 0.00 0 0.00 

 

ดร.เกศสริ ีป้ันธุระ อาสาสมัครพทิักษ์สทิธผูิถ้อืหุน้ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ผูถ้ือหุน้ แสดงความคดิเห็น 

เพิม่เตมิวา่ ทีผ่่านมาบรษัิทฯ มปัีญหาเกีย่วกับอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลีย่นมาก มแีนวคดิทีจ่ะเสรมิกรรมการทีม่คีวามช านาญในดา้น

Finance และ ต่างประเทศ นี้ หรอืไม่ นายถนอมศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชีแ้จงว่าบรษัิทฯ ก็ไดพ้จิารณาในประเด็นนี้อยู่

เหมือนกัน ที่ผ่านมาบรษัิทฯ มีบุคลากรที่มีความรูใ้นดา้นระดับหนึ่ง คงตอ้งสอบถามฝ่ายบรหิารฯ เกีย่วกับเรื่องนี้ แต่เวลาที่การประชุม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษัิทฯ จะมเีรือ่งนี้เขา้หารอืตลอด มกีารบรหิารความเสีย่งอยูร่ะดับหนึง่ 

กอ่นจะเริม่พจิารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ไดเ้รยีนเชญิ นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์  นายสหสหี ์ ชติานนท ์ นายธนาวัฒน์  

สอนใจ และ พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม ใหก้ลับเขา้มาในทีป่ระชมุ และประธานฯ ไดด้ าเนนิการประชมุตอ่ไป 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายถนอมศักดิ ์ โชตกิประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

นายถนอมศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า  ในปีที่

ผ่านมาที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 45 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566  ไดอ้นุมัติจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิท เบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท งดบ าเหน็จเนื่องจากบรษัิทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไมเ่กนิปีละ 500,000 

บาท รวมเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรษัิท และ พจิารณาจากผลการด าเนนิการของบรษัิทแลว้ บรษัิทฯ มผีลประกอบการขาดทุน 108.51 ลา้นบาท เห็นควรใหค้งเบีย้ประชมุ

ตามหลักเกณฑเ์ดมิ คอื 10,000 บาท/ครัง้/คน และใหง้ดบ าเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงนิปันผล สว่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ควรใหค้งตามหลักเกณฑเ์ดมิเชน่เดยีวกับปีทีผ่่านมา คอื ไม่เกนิปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้/คน คณะกรรมการ

ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ

พจิารณาจากผลการด าเนินการของบรษัิทแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ 

ดังนี้ 

คำ่ตอบแทน 

AGM ประจ ำปี 2567 AGM ประจ ำปี 2566 
เพิม่/

ลด 
เบีย้ประชุม 

(ตอ่คร ัง้ตอ่คน) 

บ ำเหน็จ 

(ท ัง้คณะ) 

เบีย้ประชุม 

(ตอ่คร ัง้ตอ่คน) 

บ ำเหน็จ 

(ท ัง้คณะ) 

• คณะกรรมการ 10,000 งด 10,000 งด เทา่เดมิ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ท าหนา้ทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน) 

10,000 ไมม่ ี 10,000 ไมม่ ี เทา่เดมิ 

คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กนิ 500,000 

บาท ตอ่ปี (รวมเบีย้ประชมุ) 

คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กนิ 500,000 

บาท ตอ่ปี (รวมเบีย้ประชมุ) 
เทา่เดมิ 

 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการ

อนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม หรอืคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอย่างอืน่ ดร.เกศสริ ีป้ันธุระ อาสาสมัครพทิักษ์

สทิธผูิถ้อืหุน้ผูร้ับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ปีทีผ่่านมาตัวเลขรวมของค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด

เป็นเท่าไร นางสาววาสนา สุขสายันต ์ผูอ้ านวยการสายบัญช ีชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการทัง้หมดรวมเป็นเงนิ 900,000 บาท ดร.
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เกศสริฯี กลา่วชืน่ชมและขอบคณุคณะกรรมการบรษัิทฯ ที ่sharing ความรูส้กึไปกับผูถ้อืหุน้ดว้ยการงดรับบ าเหน็จเพราะงดจ่ายเงนิปันผล ดู

แลว้เป็นคา่ใชจ้่ายทีส่มเหตสุมผล ปีหนา้ขอใหแ้สดงตัวเลขรวมของทัง้ปีใหด้ว้ย 

เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทใ์หจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบไดต้ามที่เสนอ ดว้ยคะแนน

เสยีง เห็นดว้ย 83,345,263 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0     

ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผูีถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไมม่บัีตรเสยีในวาระนี้ 

 

วำระที ่7 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 2567 
 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2566 และ

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพจิารณาคัดเลือกส านักงานสอบบัญชปีระจ าปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหบ้รษัิท 

ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบัญชเีดมิเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เนื่องจากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชยีวชาญในการ

สอบบัญช ีและไดป้ฏบัิตหินา้ทีไ่ดอ้ย่างดถีูกตอ้งตลอดมา นอกจากนัน้ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชี

กับบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่ บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด มคีา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายถนอมศักดิ ์ โชตกิประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ นาย

ถนอมศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบต่อขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลอืก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญช ี

ประจ าปี 2567 เป็นปีที ่27 และมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบัญช ีและอนุมัติ

คา่สอบบัญช ีดังนี้ 

รำยชือ่ (และ/หรอื) ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่ เป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทัฯ มำแลว้ 

1) นางสาววธ ู ขยันการนาว ี 5423 2 ปี ตัง้แตปี่ 2564 

2) นางสาวสพุรรณี  ตรยิานันทกลุ 4498 4 ปี ตัง้แต ่ปี 2554 

3) นายปรชีา  อรณุนารา 5800 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิทฯ 

 

 ทัง้นี้ บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด / ผูส้อบบัญช ีไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไมม่คีวามสัมพันธแ์ละสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ / ผูบ้รหิาร 

/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว และ ไมม่บีรษัิทยอ่ย 

คำ่สอบบญัชปีระจ ำปี ปี 2567 ปี 2566 เพิม่/ลด 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิส าหรับปี  800,000 800,000 เทา่เดมิ 

คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3) 600,000 600,000 เทา่เดมิ 

รวมคา่สอบบัญช ี 1,400,000 1,400,000 เทา่เดมิ 

ทัง้นี้ ไมร่วมค่าใชจ่่ายอืน่ทีเ่รยีกเก็บเท่าทีจ่ าเป็นตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่ัก แต่ไม่เกนิ 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรม
เนียมปฏบัิตโิดยทั่วไป คา่ตรวจสอบบัญชตีามทีส่ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุก าหนด (ถา้ม)ี   

 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม หรอืคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่          นายสารับยตีซงิหฯ์ ผูถ้อืหุน้ ได ้

แสดงความคดิเห็นวา่ ไมเ่ห็นดว้ย  

 เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่เพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นแตง่ตัง้ให ้นางสาววธ ูขยันการนาว ีและ/หรอื นางสาวสพุรรณี ตรยิานันทกลุ และ/หรอื นายปรชีา 

อรุณนารา เป็นผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2567 ในอัตราคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 83,244,763 เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 ไมเ่ห็นดว้ย 100,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผูีถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและไมม่บัีตรเสยีในวาระนี้ 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายสารับยตีซงิหฯ์ ผูถ้อืหุน้ ไดแ้สดงความคดิเห็นว่า อยาก

ใหเ้ปลี่ยนผูส้อบบัญช ีซึง่เป็นหนา้ที่ของกรรมการตรวจสอบในการไปหาผูส้อบบัญชใีหม่ที่ กลต.รับรอง ที่มีคุณสมบัตใิกลเ้คียงกันแต่

คา่ตอบแทนถกูกวา่ไมถ่งึลา้นบาท 
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ดร.เกศสริ ีป้ันธุระ อาสาสมัครพทิักษ์สทิธผูิถ้อืหุน้ผูร้ับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ผูถ้อืหุน้ สอบถามผูต้รวจสอบ

บัญช ีบรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากัด เรือ่งของ Report 56-1 หนา้ 78 พูดถงึเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบที ่EY ไดต้รวจสอบ คอื เรือ่งรายได ้

จากการขาย คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครือ่งจักรและอปุกรณ์ อยากใหท้าง EY อธบิายใหฟั้ง 

นางสาววธู ขยันการนาว ีผูต้รวจสอบบัญช ีชีแ้จงวา่ ในหนา้รายงานผูส้อบบัญชสี าหรับงบการเงนิประจ าปี จะมเีรือ่งส าคัญในการ

ตรวจสอบ และจะตอ้งแสดงอยู่ในหนา้รายงานตามมาตรฐานการสอบบัญช ีเป็นการใหข้อ้มูลต่อผูใ้ชง้บการเงนิว่า ผูส้อบบัญช ีfocus เรือ่ง

อะไรในการสอบสอบซึง่ไม่เหมอืนกันในแต่ละบรษัิท ซึง่ของบรษัิทฯ จะมเีรือ่งตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ มคีวามส าคัญของตัวเลขในงบการเงนิ 

ตลอดจนดุลพนิจิของผูบ้รหิารในการประมาณการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่ะบุใหก้ารตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีจะตอ้งแสดงเรือ่ง

ดังกลา่วไวใ้นหนา้รายงาน 

เรื่องแรก คือ รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ลดลงไป ซึง่มีผลกระทบกับงบดุลบรษัิทฯ จงึตอ้ง Focus ว่ารายไดจ้ากการขาย

เกดิขึน้จรงิหรอืไม่ เรื่องที่สอง คือ ส ารองมูลค่าสนิคา้คงเหลือ จะเห็นว่าก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ ปีนี้จะค่อนขา้งบาง ลดลงจากปีที่แลว้ 

เพราะฉะนั้นสิง่ที่ผูต้รวจสอบเป็นกังวล คือ Inventory ในงบการเงนิ แสดงราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้ับหรอืยัง ถา้มองว่าจะ

ขาดทุนก็ตอ้งมกีารกันส ารองเอาไว ้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีั่วไป และอกีเรือ่ง คอื ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเครือ่งจักรและอุปกรณ์ ถา้ดู

จากงบการเงนิของบรษัิทฯ จะเห็นว่าสนิทรัพย์หลัก คือ ที่ดนิ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์  ถา้ asset ตัวนี้ไม่ generate รายได ้ไม ่

generate cash flow กลับมาในอนาคตและเกดิการขาดทุนตามมาตรฐานทางการบัญชีก็ตอ้งตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่า เพราะฉะนั้นถา้ดู 

Operation จะเห็นว่าปีนี้ขาดทนุ บรษัิทฯ ก็ตอ้งมแีผนวา่จะ generate รายไดก้ลับมาอยา่งไร จะดงึ cash flow กลับมาอย่างไร จ าเป็นตอ้ง

ตัง้ส ารองคา่เผือ่การดอ้ยคา่หรอืไม ่

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หรอืมขีอ้เสนออืน่อกีหรอืไม ่และกล่าวขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดม้าร่วมประชมุในวันนี้

และไดใ้หข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ บรษัิทฯ จะน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและจะพยายามท าใหบ้รษัิทฯ มกี าไรในปีตอ่ไป และปีนี้ขอแนะน านาย

ธนาวัฒน์ สอนใจ ทา่นเป็นกรรมการผูจ้ัดการ Professional ทีเ่ชญิมาเป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทฯ และท่านมคีวามมุง่หวังวา่จะมาสรา้งผลก าไร

ใหก้ับบรษัิทฯ จงึอยากเชญิใหค้ณุธนาวัฒน์เลา่ใหผู้ถ้อืหุน้ฟังวา่ 3 เดอืนแรกเกดิอะไรขึน้กับบรษัิทฯ บา้ง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามหวังขึน้บา้ง 

นายธนาวัฒน์ สอนใจ กรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงวา่ ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่ง 6 เดอืน และมปีระสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมนี้

มา 30 กวา่ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจินี้เป็นอย่างด ีมปีระเด็นทีบ่รษัิทฯ จะตอ้งจัดการใหไ้ด ้หนึง่คอืการแข่งขันกับสนิคา้ทีม่าใหม่ตรง ๆ

เลย คือ จีน โดยมตีน้ทุนต ่ามาก ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนเรื่องของภาษี และ Volume ที่เยอะท าให ้Fix cost ต่อ unit ของจีนค่อนขา้งต ่า 

บาทกว่า ๆ เท่านั้น ในขณะเดียวกันที่เราท าอยู่ที่ 20,000-30,000 ตัน ของเราอยู่ที่ 10 กว่าบาทต่อกโิลกรัม จงึเป็นเรือ่งที่บรษัิทฯ ตอ้ง

จัดการว่าจะท าอย่างไรใหก้ารผลติเพิม่ขึน้ ในสว่นตน้ทุนการผลติหลังจากด าเนนิการมาได ้5-7 เดอืนก็เริม่มผีล ใหค้วามมั่นใจกับผูถ้อืหุน้

ไดว้า่บรษัิทฯ มแีนวโนม้ทีจ่ะดขีึน้ 

เมือ่ไมม่ผูีใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใด และมคี าถามอืน่ใดอกี ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ เวลา 15.30 น.  

 อนึง่ หลังจากการพจิารณาวาระที ่7 เสร็จสิน้แลว้ไดม้ผูีถ้อืหุน้มาแสดงตนจะเขา้ร่วมประชมุ อกี 2 ราย นับจ านวนหุน้ได ้10,254 หุน้ 

จงึบันทกึไว/้  

 

                                                                                          -สรณีย ์ดีพนัธุพ์งษ-์ 

                                                         (นางสรณีย ์ดพีันธุพ์งษ์) 

                                                          ประธานกรรมการ 

                                                          ประธานทีป่ระชมุ 

 

 

 

                                                         -ปราโมทย ์ หาญสกุล- 

                                                         (นายปราโมทย ์ หาญสกลุ) 

                                                      เลขานุการบรษัิทฯ/เลขานุการทีป่ระชมุ 

                                                     ผูจ้ดบันทกึ 


